

Số: *16* /TB-HĐND

Hà Giang, ngày *16* tháng 7 năm 2018

THÔNG BÁO
Kết quả Kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khoá XVII

Sau 2,5 ngày làm việc nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao (từ ngày 09 đến 11/7/2018). Kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh Khoá XVII đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng được thông qua. Sau đây là những nội dung chủ yếu:

I. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA KỲ HỌP.

1. Xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét, đánh giá và thảo luận 20 báo cáo và 14 tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, các cơ quan Tư pháp (Trong đó có 9 báo cáo và 14 tờ trình trình trực tiếp tại kỳ họp, 11 báo cáo đại biểu tự nghiên cứu);

Các Báo cáo được trình bày tại Kỳ họp về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; tình hình thực hiện dự toán thu NSNN, chi ngân sách địa phương và sử dụng dự phòng ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của HĐND tỉnh; báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

Kỳ họp nghe Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang Thông báo kết quả tham gia xây dựng, củng cố chính quyền năm 2018 và những kiến nghị đối với HĐND, UBND tỉnh; nghe Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Hà Giang báo cáo kết quả kỳ họp thứ Năm - Quốc hội khoá XIV.

Các tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp: Thực hiện theo Điều 85 Luật Tổ chức chính quyền địa phương về trình tự thông qua dự thảo Nghị quyết, tại Kỳ họp này, Giám đốc các sở, ngành trình bày tờ trình kèm theo dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực, sau đó Trưởng các ban HĐND tỉnh thông qua báo cáo thẩm tra theo lĩnh vực của Ban và chủ tọa Kỳ họp điều hành xin ý kiến đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết theo từng lĩnh vực, như sau:

- Nhóm các tờ trình và dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách gồm 08 tờ trình kèm dự thảo Nghị quyết, do Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài Nguyên - Môi trường, Nông nghiệp & PTNT, Công thương trình bày.

- Nhóm các tờ trình và dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội gồm 04 tờ trình kèm dự thảo Nghị quyết, do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Giám đốc Sở Tài chính trình bày.

- Nhóm tờ trình và dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực thẩm tra của Ban Pháp chế gồm 01 tờ trình kèm dự thảo Nghị quyết, do Giám đốc Sở Nội vụ trình bày.

- Nhóm tờ trình và dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực thẩm tra của Ban Dân tộc gồm 01 tờ trình kèm dự thảo Nghị quyết, do Giám đốc Sở Tài chính trình bày.

Về công tác cán bộ: Kỳ họp đã xem xét cho thôi nhiệm vụ đại biểu đối với ông Nguyễn Sơn Hà, do chuyển công tác ra khỏi tỉnh Hà Giang; miễn nhiệm chức danh: Trưởng Ban Pháp chế; Trưởng Ban, Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách; Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; tiến hành bầu bổ sung các chức danh Trưởng Ban, Phó trưởng Ban Pháp chế; Trưởng Ban, Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh Khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và xem xét miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh, bầu bổ sung 02 Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

2. Hoạt động thảo luận của các Tổ đại biểu.

Kỳ họp dành 01 buổi chia 4 tổ thảo luận, đã có 49 lượt ý kiến tham gia vào các văn bản trình kỳ họp (gồm 37 ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh và 12 lượt ý kiến của đại biểu mời). Qua thảo luận, đa số đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp. Một số ý kiến tập trung thảo luận đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Bên cạnh những kết quả đạt được, qua thảo luận các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ của các ngành, các cấp trong 6 tháng đầu năm, đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp thiết thực đòi hỏi các ngành, các cấp phải nỗ lực hơn nữa để khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhằm phát triển kinh tế bền vững, ổn định, duy trì tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng – an ninh, bảo đảm trật tự an toàn – xã hội trong 6 tháng cuối năm 2018 và các năm tiếp theo.

Đối với các dự thảo Nghị quyết, cơ bản các đại biểu nhất trí với các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp. Đồng thời quan tâm thảo luận, làm sáng tỏ thêm một số nội dung về dự thảo Nghị quyết hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng tự nguyện thôi việc, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu. Vì đây là chính sách riêng của tỉnh, qua đó các đại biểu đề nghị cần quy định cụ thể về đối tượng áp dụng, thời gian thực hiện, mức hỗ trợ... để khi ban hành Nghị quyết đạt được kết quả. Trên cơ sở các ý kiến của đại biểu, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp báo cáo các ý kiến thảo luận ở tổ về các vấn đề còn có ý kiến khác nhau, thảo luận tại Hội trường đã có thêm 21 lượt ý kiến tham gia phát biểu để đi đến thống nhất.

3. Hoạt động chất vấn:

Hoạt động chất vấn từng bước được đổi mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả. Việc chất vấn của các đại biểu được thực hiện theo các lĩnh vực, nhóm vấn đề quan trọng, bức xúc, nổi cộm qua hoạt động giám sát, khảo sát, TXCT của đại biểu để yêu cầu lãnh đạo các sở: Tài nguyên - Môi trường; Nông nghiệp và PTNT; Công thương; Giáo dục - Đào tạo; Xây dựng; Giao thông - Vận tải và Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tinh trả lời chất vấn theo hướng rút ngắn thời gian đặt câu hỏi và thời gian trả lời để tăng hoạt động tranh luận trong chất vấn. Tại phiên chất vấn đã có 11 lượt đại biểu HĐND tỉnh chất vấn đối với thủ trưởng các sở ngành nêu trên và có 09 lượt đại biểu tranh luận, làm rõ thêm các vấn đề đại biểu đã chất vấn.

Qua chất vấn cho thấy: Các đại biểu HĐND tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm đặt câu hỏi ngắn gọn, chỉ ra các nguyên nhân hạn chế, yêu cầu xác định rõ lộ trình, thời gian và biện pháp thực hiện của các sở, ngành. Thủ trưởng các sở, ngành cũng đã trả lời trực tiếp vào nội dung được hỏi, không né tránh những vấn đề phức tạp; thẳng thắn nhận trách nhiệm và đưa ra những giải pháp, lộ trình, thời gian thực hiện trong thời gian tới. Về cơ bản, các đại biểu cũng đồng tình nhất trí với các ý kiến trả lời của thủ trưởng các sở, ngành. Sau phiên chất vấn, HĐND tỉnh đã thông qua *Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn* làm cơ sở để UBND tỉnh và các sở ngành, ban ngành tổ chức thực hiện; HĐND tỉnh giám sát, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của nhân dân. Cũng tại phiên chất vấn, qua đường dây nóng chùa tọa đã tiếp nhận 01 ý kiến, phản ánh của cử tri (*cử tri thành phố Hà Giang*). Thường trực HĐND tỉnh sẽ xem xét chuyển các ý kiến này đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA KỲ HỌP:

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất thông qua 20 nghị quyết (*trong đó có 05 Nghị quyết về công tác cán bộ, 14 nghị quyết chuyên đề và 01 nghị quyết chất vấn*).

*** Nghị quyết về công tác cán bộ:**

1. HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Sơn Hà - Nguyên Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tổ đại biểu huyện Bắc Mê do chuyển công tác về Quân khu II.

2. HĐND đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm các chức danh Trưởng ban Pháp chế đối với ông Hoàng Đình Phối; Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với ông Đỗ Anh Tuấn; Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh (kiêm nhiệm) đối với ông Hoàng Hải Lý; Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh (kiêm nhiệm) đối với ông Nguyễn Hồng Hải.

3. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu các chức danh: Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với ông Lê Quang Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; Trưởng ban KTNS đối với ông Ngô Xuân Nam, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh (kiêm

nhiệm) đối với ông Thảo Mí Sinh - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh (kiêm nhiệm) đối với ông Trần Văn Minh - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh.

4. Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Bùi Văn Tuấn - Bí thư Huyện ủy Bắc Mê.

5. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hoàng Hải Lý - Giám đốc Sở Nội vụ và ông Lương Văn Đoàn - Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

*** Nghị quyết chuyên đề:**

1. Nghị quyết Quy định mức thù lao cho người đọc, nghe, xem, kiểm tra báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh.

2. Nghị quyết Quy định nhiệm vụ chi, phân bổ chi phí quản lý chung và một số mức chi nhiệm vụ, dự án về tài nguyên, môi trường trên địa bàn tỉnh.

3. Nghị quyết Quy định một số nội dung về quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

4. Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh.

5. Nghị quyết Quy định mức phân bổ hỗ trợ lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

6. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng tự nguyện thôi việc, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu. (Đây là chính sách đặc thù của tỉnh Hà Giang)

7. Nghị quyết Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh.

8. Nghị quyết Quy định thời gian gửi các báo cáo tài chính - ngân sách, kế hoạch đầu tư công trung hạn, dự toán, phân bổ, quyết toán ngân sách; thời gian giao dự toán; thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương.

9. Nghị quyết về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc đối tượng đầu tư trực tiếp và cho vay của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh.

10. Nghị quyết thông qua Danh mục công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng (bổ sung) trên địa bàn tỉnh năm 2018.

11. Nghị quyết về thông qua kết quả rà soát điều chỉnh quy hoạch đất lâm nghiệp và 3 loại rừng tỉnh Hà Giang.

12. Nghị quyết thông qua điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

13. Tờ trình và dự thảo nghị quyết về ban hành Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND tỉnh Hà Giang.

14. Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-HĐND, ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018.

15. Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh Hà Giang, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các Nghị quyết nêu trên sẽ được Văn phòng đăng tải toàn văn trên Trang thông tin điện tử Đại biểu dân cử Hà Giang theo địa chỉ: dbnd.hagiang.gov.vn. Vào mục nghị quyết khóa XVII, kỳ họp VII.

III. VẤN ĐỀ KHÁC

Ngoài các nội dung nêu trên, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức quyên góp, ủng hộ nhân dân các dân tộc tại các huyện trong tỉnh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ vừa qua. Tổng số tiền quyên góp là **54.250.000 đồng** (*năm mươi tư triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng*), đã được chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh để trao tận tay nhân dân vùng lũ để khắc phục hậu quả.

Trên đây là thông báo kết quả kỳ họp thứ 7 – HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền về kết quả Kỳ họp theo quy định của pháp luật đến toàn thể cơ quan, đơn vị, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh biết để triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách ban hành để các chính sách sớm đi vào cuộc sống./.

Nơi nhận:

- TTr HĐND tỉnh;
- Các cơ quan, thông tấn báo chí;
- Lưu VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Chung Thị Chiên